

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại Hội nghị về tình hình thu hồi vốn dự án năng lượng nông thôn II và việc giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 03 tháng 4 năm 2014, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc chủ trì Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thu hồi vốn dự án Năng lượng nông thôn II và kiến nghị đề xuất trong việc thu hồi vốn; Sở Công Thương báo cáo việc giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II; Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tam Nông, Phù Ninh, Hạ Hòa, Yên Lập và Tân Sơn; lãnh đạo các đơn vị: Công ty Điện lực Phú Thọ, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Phú Thọ.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thu hồi vốn dự án Năng lượng nông thôn II, Sở Công Thương báo cáo việc giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và ý kiến tham gia các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Thọ (phần hạ áp) là dự án nằm trong dự án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 864/QĐ-TTg ngày 10/8/2004. Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Toàn tỉnh có 102 xã tham gia dự án, giai đoạn gốc có 54 xã, thời gian thu hồi vốn để trả nợ bắt đầu từ năm 2012, giai đoạn mở rộng có 48 xã, thời gian thu hồi vốn trả nợ bắt đầu từ năm 2015. Với mục tiêu cải tạo và mở rộng mạng lưới phân phối điện hạ áp ở các khu vực nông thôn, miền núi, tăng cường năng lực phân phối điện, đảm bảo chất lượng điện năng; khắc phục tình trạng quá tải nghẽn lưới, giảm tổn thất điện năng, cung cấp điện ổn định cho 102/278 xã trên địa bàn toàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn phát triển sản xuất trong thời gian qua rất ổn định, đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn (tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng); địa bàn rộng (triển khai ở cả 12 huyện, thành, thị với 102 xã, phường); số hộ hưởng lợi lớn (khoảng 120 ngàn hộ).

Tính đến thời điểm hiện nay, tình hình thu hồi nợ năm 2012, 2013 chỉ đạt trên 50% kế hoạch phải thu, số vốn còn lại chưa thu được chủ yếu là phần giá trị tài sản Công ty điện lực Phú Thọ đã nhận bàn giao và một số xã đang đề nghị hoặc đang tiến hành bàn giao cho Công ty điện lực Phú Thọ.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ Công Thương về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện quản lý, công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị triển khai tích cực tính đến thời điểm tháng 3 năm 2014 Công ty điện lực Phú Thọ đã tiếp nhận quản lý vận hành bán điện cho 186 xã trong toàn tỉnh, hiện tại còn 73 xã, thị trấn (75 đơn vị bán lẻ điện) đang hoạt động, trong đó có 34 xã có dự án REII gốc, 22 xã có dự án REII mở rộng, 17 xã và 02 thị trấn ngoài dự án. Trong quá trình triển khai công tác bàn giao lưới điện còn có một số khó khăn vướng mắc như: Khối lượng kiểm đếm tại hiện trường sai lệch so với hồ sơ, một số đơn vị không có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh tài sản, nguồn vốn, một số đơn vị không trích khấu hao tài sản để làm căn cứ tính giá trị còn lại của tài sản khi bàn giao, một số đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, không trả được nợ nhưng không muốn bàn giao,.....

Để đảm bảo thu hồi vốn và bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang cho ngành điện quản lý, khắc phục các tồn tại, khó khăn, đồng thời để triển khai có hiệu quả công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn và kế hoạch thu hồi nợ dự án Năng lượng nông thôn II. Yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thành, thị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chấp hành tốt các quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn và thực hiện thu hồi nợ vốn vay của dự án, xử lý các đơn vị cố tình vi phạm. Cụ thể:

1. Về bàn giao lưới điện: Về chủ trương, đồng ý cho bàn giao các đơn vị kinh doanh điện sang cho ngành điện quản lý.

2. Giao Sở Công Thương: Rà soát, đánh giá quy định các đơn vị kinh doanh điện bàn giao sang ngành điện quản lý, báo cáo UBND tỉnh các xã đã bàn giao sang cho ngành điện quản lý; trước mắt rà soát lại các Hợp tác xã dịch vụ điện năng, các xã kinh doanh điện không đủ điều kiện kinh doanh điện, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển sang ngành điện quản lý.

- Xây dựng kế hoạch rà soát, chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tổ chức hội nghị đến các Hợp tác xã quán triệt việc bàn giao lưới điện sang cho ngành điện; có trách nhiệm đôn đốc, trả nợ các xã được đầu tư từ dự án REII (REII gốc và REII mở rộng), thực hiện ký cam kết về kế hoạch trả nợ, nhận nợ đối với các Hợp tác xã.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II (REII) hướng dẫn hoạch toán, trích khấu hao, xây dựng và thực hiện kế hoạch trả nợ phần REII mở rộng; xây dựng trình Sở Tài chính thẩm định phê duyệt lại phương án trả nợ (kế hoạch trả nợ) REII gốc và REII mở rộng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/5/2014 (sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình đầu tư).

3. Giao Sở Tài chính: Thống kê các Hợp tác xã Dịch vụ điện năng chây ỳ, chưa trả nợ vốn theo kế hoạch báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về thu hồi nguồn vốn đối ứng: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

4. Về nguồn vốn đối ứng còn lại của dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí vốn đối ứng còn lại cho dự án REII đối với hai xã Hy Cương, Cao Xá và phân vốn đối ứng còn thiếu của dự án đã được phê duyệt quyết toán, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Chi nhánh Ngân hàng phát triển Phú Thọ: Tiếp nhận nợ, theo dõi phối hợp với Sở Tài chính và Sở Công Thương, Ban quản lý dự án REII trong việc thu hồi nợ của dự án.

6. Ban quản lý dự án REII: Hoàn chỉnh xong quyết toán công trình hoàn thành đối với 02 xã còn lại của Dự án là xã Hy Cương và xã Cao Xá chậm nhất trong quý III/2014. Tổ chức hội nghị quán triệt thu hồi nợ và bàn giao lại tài sản, hồ sơ dự án REII giai đoạn mở rộng cho các địa phương quản lý (theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ) trong tháng 5/2014. Tham gia cùng ngành điện để bàn giao tài sản các xã trong dự án REII sang ngành điện quản lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án; đồng ý duy trì bộ máy hoạt động của Ban quản lý với số lượng không quá năm nhân viên, Ban quản lý có trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính để được trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động đáp ứng yêu cầu công việc.

7. Công ty Điện lực Phú Thọ: Tiếp nhận các Hợp tác xã, các xã kinh doanh điện khi bàn giao, tổng hợp báo cáo Tổng Công ty điện lực Miền Bắc kế hoạch trả nợ vốn REII và công tác tiếp nhận bàn giao trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyện, thành, thị tổ chức hội nghị quán triệt, chỉ đạo các xã, hợp tác xã không đủ điều kiện kinh doanh điện chuyển giao sang ngành điện quản lý, tổng hợp kế hoạch trả nợ (các xã được đầu tư từ dự án REII) có cam kết kế hoạch thu hồi nợ theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo kịp thời UBND tỉnh các tồn tại, vướng mắc để có biện pháp giải quyết.

Thông báo để các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT;
- Các sở, ngành, đơn vị có tên tại TB;
- CVP, các PCVP;
- Cv: NCTH;
- Lưu: VT, TH1 (Tr 35b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Xuyên